



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

เตลิ่งพิวส์

ตีกระแจะ เคะไม้

กำเนิดเพื่อแม่

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 “รักเรียน รุ่งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อมารดา แล้ว 12 สิงหาคมปีนี้ ลูก ๆ ในแวดวงอุดมศึกษาจะทำอะไรให้คุณแม่ ได้ภาคภูมิใจกันบ้าง

เริ่มที่ น้องก๊อฟ หรือ ดุสิตา สุลักษณ์ การ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บอกว่า วันสำคัญก๊อฟ

จะอยู่กับครอบครัว และหากิจกรรม ดี ๆ ทำร่วมกันเสมอ เช่น ทำบุญ พากันไปเที่ยว กินข้าว ซึ่งวันแม่ปีนี้ก๊อฟก็จะกลับไปหาครอบครัวเช่นกัน เพราะตอนนี้มาเรียนอยู่ต่างจังหวัด พอวันสำคัญอยากไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมาก ๆ ทำให้รู้สึกอบอุ่น และก๊อฟตั้งใจประดิษฐ์ดอกไม้ทำจากใบบวบ พร้อมการ์ดไปมอบให้แม่ด้วย และจะกอดแม่จากที่ปกติไม่กล้าพูดหรือกอดแม่ แต่จะแสดงความรักด้วยการเขียนบอก นอกจากนี้จะตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อจะได้เลี้ยงดู และทดแทนบุญคุณท่านที่ได้ดูแลลูกมาตลอด

ลิตจิต จิตประวัตติ หรือ แพน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย



เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย บอกว่า ในเมื่อเราบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งได้แล้วทำไมผู้หญิงคนแรกที่เราลืมตา มาแล้วเห็นคือแม่ของเราถึงจะบอกรักท่านไม่ได้ วันแม่ปีนี้แพนจะบอกรักแม่ให้ชื่นใจ และจะพาไปทำบุญที่วัด ส่วนเยาวชน โดยเฉพาะลูกผู้ชายคงไม่กล้าหรือเงินที่จะบอกรักท่าน แพนอยากบอกว่า ลูกทุกคนตอนนี้อยากจะบอกหรือดูแลท่านก็ให้รับทำตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แม่คงอยากได้ยินคำว่า “รักแม่” จากลูกหรืออย่างน้อยทำตัวเป็นลูกที่ดี ไม่ทำให้ท่านต้องห่วง ท่านก็มีความสุขแล้ว แม่ไม่เคยเรียกร้องใด ๆ จากลูก มีแต่จะให้ลูกและเป็นห่วงเป็นใยลูกเสมอแม่ลูกจะโตและมีครอบครัวแล้วก็ตาม



อาจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี ประธานกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บอกว่า จำได้ว่าตั้งแต่เด็กจนโต คุณแม่คือผู้คอยดูแลเอาใจใส่ ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ป้อนยา และเช็ดตัวเมื่อเจ็บป่วย คุณแม่ดูแลเราเป็นอย่างดี ที่ผ่านมากครอบครัวจะไม่ได้แสดงความรักด้วยการบอกรักกันทุกวัน แต่ไม่ละเลยที่จะเอาใจใส่ และปฏิบัติกันตามวาระต่าง ๆ วันแม่ของทุกปีอาจารย์จะกราบคุณแม่ ขอพร ขอขมาในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำให้คุณแม่ต้องกังวลน้อยใจ ขณะเดียวกันจะสอนลูกศิษย์ที่ต้องออกไปเป็นครูในอนาคต ซึ่งเสมือนเป็นแม่คนที่สองของนักเรียน ให้รู้จักเข้าใจ และดูแลลูกทุกคนอย่างดี ที่สำคัญต้องดูแลคุณแม่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วย.